

## ประกาศกรมศุลกากร

ที่ ๑๐๗/๒๕๖๑

เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเฉพาะเรื่องว่าด้วยการนำเข้า การส่งออก  
และการนำผ่านสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

เพื่อให้การนำเข้า การส่งออก และการนำผ่านสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภท ๐๓.๐๒ ๐๓.๐๓ ๐๓.๐๔ และ ๑๖.๐๔ เป็นไปตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing) และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๑ และมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ อธิบดีกรมศุลกากรจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ การนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำลักษณะของกอง (Bulk Cargo)

๑.๑ ให้นำใบเรือหรือตัวแทนเรือรายงานเรือเข้าและส่งข้อมูลบัญชีสินค้าสำหรับเรือ (Manifest) ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกประเภทเรือนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำเป็นลักษณะเรือบรรทุกสินค้า ประมงท้องเย็น (Carrier) หรือเรือจับปลา (Fishing Vessel) ตามที่กรมศุลกากรกำหนด โดยยังไม่ถือว่าเป็นการเปิดระวางเรือ

๑.๒ ให้ผู้นำของเข้าส่งข้อมูลหนังสืออนุญาตให้นำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักรไทย และใบแจ้งอนุมัตินำเข้าสัตว์หรือซากสัตว์เข้าผ่านราชอาณาจักร (แบบ ร.๖) และใบอนุญาตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กรมศุลกากรกำหนด เพื่อจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า ซึ่งจะถูกกำหนดเงื่อนไขเป็นเปิดตรวจ (Red Line)

๑.๓ เมื่อเจ้าหน้าที่กรมประมงตรวจสอบแล้วพบว่าไม่เป็นเรือ IUU Fishing ให้ผู้นำของเข้ายื่นคำร้องขอขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ ใบขนสินค้าขาเข้า หนังสืออนุญาตให้นำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ใบแจ้งอนุมัตินำเข้าสัตว์หรือซากสัตว์เข้าผ่านราชอาณาจักร (แบบ ร.๖) และเอกสารประกอบ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมตามระเบียบ เพื่อขออนุมัติเปิดระวางเรือ

๑.๓.๑ กรณีเจ้าหน้าที่กรมประมงออกใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (แบบ ร.๗) ได้ ณ ท่าหรือที่ทำการขนถ่าย ให้ผู้นำของเข้านำใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (แบบ ร.๗) มายื่นต่อพนักงานศุลกากรเพื่อปฏิบัติพิธีการตรวจปล่อย ดังนี้

(๑) หากข้อมูลในใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (แบบ ร.๗) ถูกต้องตรงกันกับใบขนสินค้าขาเข้า พนักงานศุลกากรจะบันทึกการตรวจปล่อย โดยเจ้าหน้าที่กรมประมงจะทำการมัดลวด (Seal) ควบคุมไปยังสถานประกอบการ หรือโรงงาน หรือสถานที่อื่น ๆ ตามระเบียบของกรมประมง

(๒) หากข้อมูลในใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (แบบ ร.๗) ไม่ถูกต้องตรงกันกับใบขนสินค้าขาเข้า ให้พนักงานศุลกากรตรวจสอบปริมาณและน้ำหนักที่นำเข้าที่แท้จริง ตามเอกสารการตรวจนับ (Tally Sheet) และ Weight Report ที่ออกโดยกรมประมง หากพบว่ามีปริมาณและน้ำหนักที่คลาดเคลื่อนตามปกติวิสัยคือขาดหรือเกิน ไม่เกินร้อยละห้าของแต่ละรายการที่สำแดงในใบขนสินค้าขาเข้า ให้พนักงานศุลกากรทำการส่งมอบของที่นำเข้าให้เจ้าหน้าที่กรมประมงมัดลวด (Seal) นำไปตรวจสอบ ณ สถานที่ประกอบการหรือโรงงานโดยตรวจปล่อยไปก่อน แล้วให้ผู้นำเข้าของเข้าชี้แจงแสดงเหตุผลต่อพนักงานศุลกากรผู้ตรวจปล่อยเพื่อพิจารณาเสนออุทธรณ์เรื่อง โดยไม่ต้องพิจารณาความผิดตามกฎหมายในกรณีสำแดงรายการคลาดเคลื่อน แล้วให้ทำการแก้ไขข้อมูล ชนิด ปริมาณ น้ำหนัก ราคา ประเภทพิกัดและข้อมูลอื่นให้ถูกต้อง พร้อมทั้งบันทึกเลขที่ใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (แบบ ร.๗) และบันทึกการตรวจปล่อยในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรตามระเบียบ

(๓) หากข้อมูลในใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (แบบ ร.๗) ไม่ถูกต้องตรงกันกับใบขนสินค้าขาเข้า ให้พนักงานศุลกากรตรวจสอบปริมาณและน้ำหนักที่นำเข้าที่แท้จริง ตามเอกสารการตรวจนับ (Tally Sheet) และ Weight Report ที่ออกโดยกรมประมง หากพบว่ามีปริมาณและน้ำหนักที่คลาดเคลื่อนตามปกติวิสัยคือขาดหรือเกิน เกินกว่าร้อยละห้าของแต่ละรายการที่สำแดงในใบขนสินค้าขาเข้า ให้พนักงานศุลกากรทำการส่งมอบของที่นำเข้าให้เจ้าหน้าที่กรมประมงมัดลวด (Seal) นำไปตรวจสอบ ณ สถานที่ประกอบการหรือโรงงาน โดยตรวจปล่อยไปก่อนแล้วให้ผู้นำเข้าของเข้าชี้แจงแสดงเหตุผลต่อพนักงานศุลกากรผู้ตรวจปล่อยเพื่อพิจารณาความผิดตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง แล้วให้ทำการแก้ไขข้อมูล ชนิด ปริมาณ น้ำหนัก ราคา ประเภทพิกัด และข้อมูลอื่นให้ถูกต้อง พร้อมทั้งบันทึกเลขที่ใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (แบบ ร.๗) และบันทึกการตรวจปล่อยในระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรตามระเบียบ

๑.๓.๒ กรณีเจ้าหน้าที่กรมประมงไม่สามารถตรวจสอบ ชนิด ปริมาณ น้ำหนัก และออกใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (แบบ ร.๗) ได้ ณ ท่าหรือที่ทำการขนถ่าย พนักงานศุลกากรจะส่งมอบให้เจ้าหน้าที่กรมประมงมัดลวดนำไปตรวจสอบ ณ สถานที่ประกอบการหรือโรงงานโดยตรวจปล่อยไปก่อน เมื่อเจ้าหน้าที่กรมประมงออกใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (แบบ ร.๗) ให้ผู้นำของเข้านำใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (แบบ ร.๗) มายื่นต่อพนักงานศุลกากรเพื่อปฏิบัติพิธีการตรวจปล่อยให้สมบูรณ์ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ตรวจปล่อยไปก่อน ดังนี้

(๑) หากข้อมูลใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (แบบ ร.๗) ถูกต้องตรงกันกับใบขนสินค้าขาเข้า พนักงานศุลกากรจะบันทึกเลขที่ใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (แบบ ร.๗) ในระบบ

(๒) หากข้อมูลในใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (แบบ ร.๗) ไม่ถูกต้องตรงกันกับใบขนสินค้าขาเข้า ให้พนักงานศุลกากรตรวจสอบปริมาณและน้ำหนัก

ที่นำเข้าที่แท้จริง ตามเอกสารการตรวจนับ (Tally Sheet) และ Weight Report ที่ออกโดยกรมประมงหากพบว่ามีปริมาณและน้ำหนักที่คลาดเคลื่อนตามปกติวิสัยคือขาดหรือเกิน ไม่เกินร้อยละห้าของแต่ละรายการที่สำแดงในใบขนสินค้าขาเข้า ให้พนักงานศุลกากรทำการส่งมอบของที่นำเข้าให้เจ้าหน้าที่กรมประมงมัดลวด (Seal) นำไปตรวจสอบ ณ สถานประกอบการหรือโรงงานโดยตรวจปล่อยไปก่อนแล้วให้ผู้นำเข้าของเข้าชี้แจงแสดงเหตุผลต่อพนักงานศุลกากรผู้ตรวจปล่อยเพื่อพิจารณาเสนออุทธรณ์โดยไม่ต้องพิจารณาความผิดตามกฎหมายในกรณีสำแดงรายการคลาดเคลื่อน แล้วให้ทำการแก้ไขข้อมูล ชนิด ปริมาณ น้ำหนัก ราคา ประเภทพิกัดและข้อมูลอื่นให้ถูกต้อง พร้อมทั้งบันทึกเลขที่ใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (แบบ ร.๗) และบันทึกการตรวจปล่อยในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรตามระเบียบ

(๓) หากข้อมูลในใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (แบบ ร.๗) ไม่ถูกต้องตรงกับใบขนสินค้าขาเข้า ให้พนักงานศุลกากรตรวจสอบปริมาณและน้ำหนักที่นำเข้าที่แท้จริง ตามเอกสารการตรวจนับ (Tally Sheet) และ Weight Report ที่ออกโดยกรมประมงหากพบว่ามีปริมาณและน้ำหนักที่คลาดเคลื่อนตามปกติวิสัยคือขาดหรือเกิน เกินกว่าร้อยละห้าของแต่ละรายการที่สำแดงในใบขนสินค้าขาเข้า ให้พนักงานศุลกากรทำการส่งมอบของที่นำเข้าให้เจ้าหน้าที่กรมประมงมัดลวด (Seal) นำไปตรวจสอบ ณ สถานประกอบการหรือโรงงาน โดยตรวจปล่อยไปก่อนแล้วให้ผู้นำเข้าของเข้าชี้แจงแสดงเหตุผลต่อพนักงานศุลกากรผู้ตรวจปล่อยเพื่อพิจารณาความผิดตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง แล้วให้ทำการแก้ไขข้อมูล ชนิด ปริมาณ น้ำหนัก ราคา ประเภทพิกัดและข้อมูลอื่นให้ถูกต้อง พร้อมทั้งบันทึกเลขที่ใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (แบบ ร.๗) และบันทึกการตรวจปล่อยในระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรตามระเบียบ

๑.๓.๓ การนำสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากท่า หรือที่ที่นำเข้าไปยังคลังสินค้าทัณฑ์บนหรือเขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี ให้ผู้นำของเข้ายื่นคำร้องขอมัดลวดประทับตราตะกั่ว (Seal) และชำระค่าธรรมเนียมตามระเบียบ

ข้อ ๒ การนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ (Container)

๒.๑ ให้ผู้นำของเข้าส่งข้อมูลหนังสืออนุญาตให้นำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักรไทย และใบแจ้งอนุมัตินำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าผ่านราชอาณาจักร (แบบ ร.๖) และใบอนุญาตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กรมศุลกากรกำหนด เพื่อจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า ซึ่งจะถูกกำหนดเงื่อนไขเป็นเปิดตรวจ (Red Line)

๒.๒ เมื่อพนักงานศุลกากรร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมประมงทำการตรวจสอบเครื่องหมายเลขหมายตู้คอนเทนเนอร์ และตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำในเบื้องต้นร่วมกันแล้ว จะดำเนินการ ดังนี้

๒.๒.๑ กรณีเจ้าหน้าที่กรมประมงออกใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (แบบ ร.๗) ให้กับผู้นำของเข้าได้ ณ ท่า (รพส.) หรือที่นำเข้า ให้ผู้นำของเข้านำ

ใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (แบบ ร.๗) มายื่นต่อพนักงานศุลกากรเพื่อปฏิบัติพิธีการตรวจปล่อย ดังนี้

(๑) หากข้อมูลในใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (แบบ ร.๗) ถูกต้องตรงกันกับใบขนสินค้าขาเข้า พนักงานศุลกากรจะบันทึกการตรวจปล่อยโดยเจ้าหน้าที่กรมประมงจะทำการมัดลวด (Seal) ควบคุมไปยังสถานประกอบการ หรือโรงงานหรือสถานที่อื่น ๆ ตามระเบียบของกรมประมง

(๒) หากข้อมูลในใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (แบบ ร.๗) ไม่ถูกต้องตรงกันกับใบขนสินค้าขาเข้า ให้พนักงานศุลกากรตรวจสอบปริมาณและน้ำหนักที่นำเข้าที่แท้จริง ตามเอกสารการตรวจนับ (Tally Sheet) และ Weight Report ที่ออกโดยกรมประมงหากพบว่ามีปริมาณและน้ำหนักที่คลาดเคลื่อนตามปกติวิสัยคือขาดหรือเกิน ไม่เกินร้อยละห้าของแต่ละรายการที่สำแดงในใบขนสินค้าขาเข้าให้พนักงานศุลกากรทำการส่งมอบของที่นำเข้าให้เจ้าหน้าที่กรมประมงมัดลวด (Seal) นำไปตรวจสอบ ณ สถานประกอบการหรือโรงงานโดยตรวจปล่อยไปก่อนแล้วให้ผู้นำเข้าของเข้าชี้แจงแสดงเหตุผลต่อพนักงานศุลกากรผู้ตรวจปล่อยเพื่อพิจารณาเสนออุทธรณ์ โดยไม่ต้องพิจารณาความผิดตามกฎหมายในกรณีสำแดงรายการคลาดเคลื่อน แล้วให้ทำการแก้ไขข้อมูล ชนิด ปริมาณ น้ำหนัก ราคา ประเภทพิกัดและข้อมูลอื่นให้ถูกต้อง พร้อมทั้งบันทึกเลขที่ใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (แบบ ร.๗) และบันทึกการตรวจปล่อยในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรตามระเบียบ

(๓) หากข้อมูลในใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (แบบ ร.๗) ไม่ถูกต้องตรงกันกับใบขนสินค้าขาเข้า ให้พนักงานศุลกากรตรวจสอบปริมาณและน้ำหนักที่นำเข้าที่แท้จริง ตามเอกสารการตรวจนับ (Tally Sheet) และ Weight Report ที่ออกโดยกรมประมงหากพบว่ามีปริมาณและน้ำหนักที่คลาดเคลื่อนตามปกติวิสัยคือขาดหรือเกิน เกินกว่าร้อยละห้าของแต่ละรายการที่สำแดงในใบขนสินค้าขาเข้า ให้พนักงานศุลกากรทำการส่งมอบของที่นำเข้าให้เจ้าหน้าที่กรมประมงมัดลวด (Seal) นำไปตรวจสอบ ณ สถานประกอบการหรือโรงงาน โดยตรวจปล่อยไปก่อนแล้วให้ผู้นำเข้าของเข้าชี้แจงแสดงเหตุผลต่อพนักงานศุลกากรผู้ตรวจปล่อยเพื่อพิจารณาความผิดตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง แล้วให้ทำการแก้ไขข้อมูล ชนิด ปริมาณ น้ำหนัก ราคา ประเภทพิกัด และข้อมูลอื่นให้ถูกต้อง พร้อมทั้งบันทึกเลขที่ใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (แบบ ร.๗) และบันทึกการตรวจปล่อยในระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรตามระเบียบ

๒.๒.๒ กรณีเจ้าหน้าที่กรมประมงไม่สามารถตรวจสอบ ชนิด ปริมาณ น้ำหนัก และออกใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (แบบ ร.๗) ได้ ณ ท่า (รพส.) หรือที่ที่นำเข้า พนักงานศุลกากรจะส่งมอบให้เจ้าหน้าที่กรมประมงมัดลวดนำไปตรวจสอบ ณ สถานประกอบการหรือโรงงานและจะตรวจปล่อยไปก่อน เมื่อเจ้าหน้าที่กรมประมงออกใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์

เข้าในราชอาณาจักร (แบบ ร.๗) ให้ผู้นำของเข้านำใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (แบบ ร.๗) มายื่นต่อพนักงานศุลกากรเพื่อปฏิบัติพิธีการตรวจปล่อยให้สมบูรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตรวจปล่อยไปก่อน ดังนี้

(๑) หากข้อมูลในใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (แบบ ร.๗) ถูกต้องตรงกันกับใบขนสินค้าขาเข้า พนักงานศุลกากรจะบันทึกเลขที่ใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (แบบ ร.๗) ในระบบ

(๒) หากข้อมูลในใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (แบบ ร.๗) ไม่ถูกต้องตรงกันกับใบขนสินค้าขาเข้า ให้พนักงานศุลกากรตรวจสอบปริมาณและน้ำหนักที่นำเข้าที่แท้จริง ตามเอกสารการตรวจนับ (Tally Sheet) และ Weight Report ที่ออกโดยกรมประมงหากพบว่ามีปริมาณและน้ำหนักที่คลาดเคลื่อนตามปกติวิสัยคือขาดหรือเกิน ไม่เกินร้อยละห้าของแต่ละรายการที่สำแดงในใบขนสินค้าขาเข้า ให้พนักงานศุลกากรทำการส่งมอบของที่นำเข้าให้เจ้าหน้าที่กรมประมงมัดลวด (Seal) นำไปตรวจสอบ ณ สถานประกอบการหรือโรงงานโดยตรวจปล่อยไปก่อน แล้วให้ผู้นำของเข้าชี้แจงแสดงเหตุผลต่อพนักงานศุลกากรผู้ตรวจปล่อยเพื่อพิจารณาเสนอยุติเรื่องโดยไม่ต้องพิจารณาความผิดตามกฎหมายในกรณีสำแดงรายการคลาดเคลื่อน แล้วให้ทำการแก้ไขข้อมูล ชนิด ปริมาณ น้ำหนัก ราคา ประเภทพิกัดและข้อมูลอื่นให้ถูกต้อง พร้อมทั้งบันทึกเลขที่ใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (แบบ ร.๗) และบันทึกการตรวจปล่อยในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรตามระเบียบ

(๓) หากข้อมูลในใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (แบบ ร.๗) ไม่ถูกต้องตรงกันกับใบขนสินค้าขาเข้า ให้พนักงานศุลกากรตรวจสอบปริมาณและน้ำหนักที่นำเข้าที่แท้จริง ตามเอกสารการตรวจนับ (Tally Sheet) และ Weight Report ที่ออกโดยกรมประมงหากพบว่ามีปริมาณและน้ำหนักที่คลาดเคลื่อนตามปกติวิสัยคือขาดหรือเกิน เกินกว่าร้อยละห้าของแต่ละรายการที่สำแดงในใบขนสินค้าขาเข้า ให้พนักงานศุลกากรทำการส่งมอบของที่นำเข้าให้เจ้าหน้าที่กรมประมงมัดลวด (Seal) นำไปตรวจสอบ ณ สถานประกอบการหรือโรงงาน โดยตรวจปล่อยไปก่อนแล้วให้ผู้นำของเข้าชี้แจงแสดงเหตุผลต่อพนักงานศุลกากรผู้ตรวจปล่อยเพื่อพิจารณาความผิดตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง แล้วให้ทำการแก้ไขข้อมูล ชนิด ปริมาณ น้ำหนัก ราคา ประเภทพิกัดและข้อมูลอื่นให้ถูกต้อง พร้อมทั้งบันทึกเลขที่ใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (แบบ ร.๗) และบันทึกการตรวจปล่อยในระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรตามระเบียบ

๒.๒.๓ การควบคุมสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า จากท่า (รพส.) หรือที่ที่นำเข้าไปยังคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี ให้ผู้นำของเข้ายื่นคำร้องขอมัดลวดประทับตราตะกั่ว (Seal) และชำระค่าธรรมเนียมตามระเบียบ

ข้อ ๓ การปฏิบัติพิธีการผ่านแดน (Transit) สำหรับสินค้าสัตว์น้ำ ให้ดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ การรายงานเรือเข้า การขออนุญาตให้เปิดระวางเรือ ให้ผู้ขอผ่านแดนปฏิบัติ เช่นเดียวกับการนำเข้าสู่สินค้าสัตว์น้ำในลักษณะของกอง (Bulk Cargo) และการนำเข้าสู่สินค้าสัตว์น้ำ บรรจุตู้คอนเทนเนอร์ (Container) โดยอนุโลม

๓.๒ ให้ผู้ขอผ่านแดน นำหนังสืออนุญาตให้นำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ใบแจ้งอนุมัตินำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าผ่านราชอาณาจักร (แบบ ร.๖) รวมทั้งเอกสารประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) มาประกอบการจัดทำใบขนสินค้าผ่านแดน (แบบที่ ๔๔๘ หรือแบบที่ ๔๔๘/๑) และเมื่อผู้ขอผ่านแดนได้รับใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร (แบบ ร.๘) จากกรมประมงแล้ว ให้ยื่นต่อพนักงานศุลกากรเพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากรว่าด้วยการผ่านแดนต่อไป

ข้อ ๔ การปฏิบัติพิธีการถ่ายลำ (Transshipment) สำหรับสินค้าสัตว์น้ำ ให้ดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ การรายงานเรือเข้า การขออนุญาตให้เปิดระวางเรือ ให้ผู้ขอถ่ายลำปฏิบัติ เช่นเดียวกับการนำเข้าสู่สินค้าสัตว์น้ำในลักษณะของกอง (Bulk Cargo) และการนำเข้าสู่สินค้าสัตว์น้ำ บรรจุตู้คอนเทนเนอร์ (Container) โดยอนุโลม

๔.๒ ให้ผู้ขอถ่ายลำ นำหนังสืออนุญาตให้นำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ใบแจ้งอนุมัตินำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าผ่านราชอาณาจักร (แบบ ร.๖) รวมทั้งเอกสารประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) มาประกอบการจัดทำใบขนสินค้าถ่ายลำ (แบบที่ ๓๗๙, ใบแนบ ๙) และเมื่อผู้ขอถ่ายลำ ได้รับอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร (แบบ ร.๘) จากกรมประมงแล้ว ให้ยื่นต่อพนักงานศุลกากร เพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากรว่าด้วยการถ่ายลำต่อไป

ข้อ ๕ การปฏิบัติพิธีการศุลกากรส่งออก

ให้ผู้ส่งของออกส่งข้อมูลใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (แบบ ร.๙) หรือหนังสืออนุญาตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กรมศุลกากรกำหนด เพื่อจัดทำใบขนสินค้าขาออก และให้ปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรต่อไป

ข้อ ๖ การปฏิบัติพิธีการศุลกากรกรณีอื่น ๆ

การปฏิบัติพิธีการศุลกากรกรณีอื่น ๆ อาทิ การนำเข้าโดยเรือประมง และเรือขนถ่าย สัตว์น้ำสัญชาติไทยและสัญชาติประเทศเพื่อนบ้าน การนำเข้าทางเขตแดนทางบก เป็นต้น ให้ปฏิบัติตามพิธีการการนำเข้าสัตว์น้ำลักษณะของกอง (Bulk Cargo) และตู้คอนเทนเนอร์ (Container) โดยอนุโลม

ข้อ ๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

กุลิศ สมบัติศิริ

อธิบดีกรมศุลกากร